



ข่าวราชการแห่งประเทศไทย

สายสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ โทร. 283-5016-7 โทรสาร 280-1591

ฉบับที่ 104/2543

เรื่อง การจัดอบรมสัมมนาเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

สายปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ชปท.) ได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้จากรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านธนาคารโลก ในการจ้างบริษัทที่ปรึกษาจัดอบรมสัมมนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ พนักงาน ชปท. เจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ประชาชนทั่วไป ผู้ไกล่เกลี่ย และคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ระหว่างกันเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

ในการจัดอบรมสัมมนาดังกล่าว ชปท. ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นอย่างดี โดยมีระยะเวลาของโครงการประมาณ 6 เดือน ประกอบด้วย หลักสูตรในส่วนกลาง 4 หลักสูตร และส่วนภูมิภาค 6 หลักสูตร และสามารถอบรมให้ความรู้ได้ 1,200 คน ทั้งนี้หลักสูตรต่าง ๆ ประกอบด้วย

1. กระบวนการไกล่เกลี่ย : ปัจจัยสำคัญเพื่อการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
2. กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับพนักงาน ชปท. และเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา (หาดใหญ่) รวม 4 หลักสูตร
3. กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้และประชาชนทั่วไป ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา (หาดใหญ่) รวม 4 หลักสูตร
4. กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และพนักงาน ชปท.

สำหรับการอบรมสัมมนาหลักสูตรแรกในเรื่อง “กระบวนการไกล่เกลี่ย : ปัจจัยสำคัญของการปรับปรุงโครงสร้างหนี้” มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับบุคลากรจากศาลและหน่วยงานที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการไกล่เกลี่ยในอนาคต ซึ่งจะมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 50 คน มาจากผู้บริหารระดับสูงจากศาลแพ่ง สำนักงานอนุญาโตตุลาการ เจ้าหน้าที่จากศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และประชาชน (สงป.) อาจารย์มหาวิทยาลัย สมาคมลูกหนี้และเจ้าหนี้ ผู้สื่อข่าว และเจ้าหน้าที่ ชปท. โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2543 ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทรัล แอ

รณรงค์ พลาซา โดยนางชัญญา ศิริเวทิน รองผู้อำนวยการด้านบริหาร สปท. จะเป็นประธานเปิดอบรมสัมมนา ในวัน
อังคารที่ 26 กันยายน 2543 เวลา 08.45 น.

ธนาคารแห่งประเทศไทย

20 กันยายน 2543